



## PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN THANH TRÌ KHÓA XII

**Kính thưa:**

- Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên, PCT.HĐND tỉnh
- Chủ tọa kỳ họp
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện.
- Quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con cử tri !

Sau một ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, tập trung nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh các báo cáo của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện, báo cáo của ngành Tư pháp... . Tại kỳ họp, Đại biểu đã nghiên cứu và nghe UBND huyện trình bày 10 báo cáo thuộc thẩm quyền quản lý điều hành của UBND huyện. Trước hết, thay mặt UBND huyện, tôi xin chân thành cảm ơn đại biểu Hội đồng nhân dân đã tập trung thảo luận và bày tỏ sự thống nhất cao đối với báo cáo trung tâm của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của huyện; các báo cáo khác có liên quan và 03 tờ trình trình tại kỳ họp.

Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ XII (2020 - 2025), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 bước đầu thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2019 đến nay và diễn biến ngày càng phức tạp làm ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của đời sống xã hội, trong đó điển hình nhất là hoạt động phát triển kinh tế, toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự quyết tâm, tập trung của các ngành, đặc biệt là sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Trong 22 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt (01 chỉ tiêu không đạt là giá trị sản xuất công nghiệp; còn chỉ tiêu nông thông mới và huy động học sinh chưa đánh giá được do hiện nay học sinh THCS và THPT tham gia học trực tuyến, còn học sinh Tiểu học và mẫu giáo, mầm non chưa ra lớp). Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhất là các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 .

- Về đầu tư công năm 2021, là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021-2025). Ngay từ đầu năm, huyện đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh trợ cấp mục tiêu, ngân sách huyện đã triển khai 82 công trình với tổng nguồn vốn trên 257 tỷ đồng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 57 công trình. Các công trình xây dựng chủ yếu tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân như: làm lộ, cầu, trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, trạm bơm, cống

thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường...; một số công trình đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới, trường đạt chuẩn quốc gia... đặc biệt là các công trình trọng điểm như: công trình xây dựng trụ sở các Đảng ủy - UBND ở 5 xã, thị trấn (Phú Lộc, Thanh Tân, Tuấn Tức, Lâm Kiệt, Vĩnh Thành), công trình Công viên trung tâm huyện, đường ô tô liên xã Vĩnh Thành - Thanh Tân - Lâm Tân ..... Đến nay các công trình đã đạt tiến độ theo kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công đạt 98,08%.

Trong năm, huyện tập trung các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid -19, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương, sự đoàn kết đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nên công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện luôn được chủ động kịp thời phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh. Từ ngày 22/7/2021 (ngày huyện Thanh Trì phát hiện ca bệnh đầu tiên) đến ngày 14/12/2021, huyện ghi nhận **1.638** ca mắc Covid-19. Tiếp nhận **5.733** người về từ vùng dịch; thành lập 26 khu cách ly tập trung, 06 khu cách ly điều trị (trung dụng từ các điểm trường). Tổ chức 10 đợt tiêm ngừa phòng Covid-19, đến nay tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm ngừa vắc xin mũi 1 đạt 98,96%; mũi 2 là 98,11%; Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 99,18%, mũi 2 đạt 38,46%; Triển khai tiêm mũi 3 bổ sung cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, thành viên BCD, Trung tâm chỉ huy và đối tượng nguy cơ người trên 50 tuổi, mắc bệnh nền, tổng số 4.467 người. Đến thời điểm hiện tại huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

### **Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!**

Bên cạnh kết quả đạt được. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng còn gặp một số khó khăn nhất định như: do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tình hình thu hoạch, tiêu thụ, vận chuyển nông sản gặp khó khăn, giá cả một số mặt hàng nông sản, nhất là giá lúa, giá heo hơi giảm, trong khi đó giá đầu tư đầu vào (thức ăn, phân bón, vật tư nông nghiệp...) tăng cao, lợi nhuận của người dân giảm làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Thu ngân sách tuy đạt chỉ tiêu tỉnh giao, nhưng do một số chính sách thuế sửa đổi, bổ sung làm giảm một số nguồn thu nên nguồn thu trong cân đối ngân sách giảm so cùng kỳ, một số nguồn thu đạt thấp. Lĩnh vực giáo dục hoạt động dạy học trực tuyến thực chất chưa mang lại hiệu quả cao, ảnh hưởng đến phát triển tâm lý học sinh. Đời sống bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều lao động mất việc làm, không có thu nhập....

### **Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!**

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhận được 21 lượt kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện, UBND huyện phân công giao trách nhiệm cho các ngành chuyên môn tiếp nhận, khảo sát thực tế trực tiếp trả lời với bà con cử tri và báo cáo tại kỳ họp HĐND hôm nay. Riêng đối với 06 lượt ý kiến liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, qua trả lời của ngành chuyên môn, tôi cơ bản thống nhất. Tôi đề nghị Thủ trưởng các ngành đề cao tinh

thần trách nhiệm thực hiện những kiến nghị của bà con cử tri. Tuy nhiên UBND huyện ghi nhận và sẽ xem xét, sắp xếp danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp theo thứ tự ưu tiên từng bước giải quyết yêu cầu bức xúc của bà con cử tri.

- Về thảo luận của các tổ đại biểu: ghi nhận 04 tổ đại biểu phản ánh một số vđ:

- Về các kiến nghị của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thông qua các cuộc giám sát, khảo sát, thuộc thẩm quyền của UBND huyện như: đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phát huy hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm; công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo; kiến nghị liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tăng dự toán kinh phí hoạt động sự nghiệp ..... với các kiến nghị này, trong quá trình điều hành UBND huyện kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng, xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện.

- Qua báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND: có một số vấn đề 2 Ban góp ý. UBND huyện tiếp thu, sẽ chỉ đạo đưa vào giải pháp thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này, UBND huyện trình HĐND huyện xem xét thông qua một số nội dung quan trọng để triển khai thực hiện trong năm 2022 như:

- Mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
  - Tờ trình điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2021;
  - Tờ trình phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021;
  - Tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách huyện quản lý.
- Rất mong đại biểu HĐND xem xét thông qua

### **Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!**

Năm 2022, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành theo hướng tích cực và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid và đồng thời tập trung giải pháp phục hồi kinh tế - ưu tiên đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cụ thể như sau:

**Một là:** Tập trung thực hiện linh hoạt hiệu quả thích ứng an toàn phù hợp tiến tới mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Chỉ đạo rà soát giải pháp nâng cao năng lực điều trị của y tế tuyến cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức xã hội, huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid - 19 cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế và các vấn đề xã hội, nêu cao vai trò đi đầu gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của cả hệ thống chính trị tham gia. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin.

**Hai là:** Tăng cường hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng nông sản theo phương thức hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Nâng cao hiệu quả các chương trình dự án đang triển khai trên địa bàn, tìm kiếm các sản phẩm tìm năng tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Triển khai gian hàng trưng bày, giới thiệu - cung ứng Sản phẩm OCOP huyện tại thị trấn Phú Lộc;

tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa. Phần đầu đến cuối năm 2022, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nâng cao.

**Ba là:** Theo dõi hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi doanh nghiệp hoạt động. Kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, gắn với mục tiêu phát triển đô thị loại 4 của thị trấn Phú Lộc. Đầu tư chỉnh trang đô thị tại 2 thị trấn, trọng tâm là cải tạo, nâng cấp các hẻm, hệ thống thoát nước, hạ tầng phát triển thương mại- dịch vụ; quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng, cây xanh... tại trung tâm các xã trong huyện; định hướng phát triển chợ xã đáp ứng tiêu chí phát triển chợ xã nông thôn mới.

Tập trung thu ngân sách, phấn đấu thu đủ, thu đạt dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao. Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư. Triển khai thi công đúng tiến độ các công trình XDCB, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, giải ngân và quyết toán công trình hoàn thành đúng quy định pháp luật nhất là các công trình trọng điểm chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.

**Bốn là:** Tập trung công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid - 19; Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng dạy học, có kế hoạch chủ động đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp học trực tiếp khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội; vận động đóng góp hoàn thành hỗ trợ xây dựng 401 nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19. Phối hợp với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người dân từ các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... về trên địa bàn huyện.

**Năm là:** Hoàn thành chỉ tiêu tuyên quân, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, triệt phá các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy trên địa bàn; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

**Sáu là:** Tập trung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đơn thư tồn đọng, vượt cấp, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc đảm bảo khoa học, dân chủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

**Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!**



Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thời gian tới là rất nặng nề; với tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung sức chung lòng của nhân dân tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ dần kiểm soát được dịch bệnh phục hồi phát triển kinh tế. UBND huyện trân trọng đề nghị và mong muốn HĐND huyện, Thường trực và các Ban HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện, bà con cử tri ủng hộ và tăng cường giám sát, nhằm giúp UBND huyện điều hành có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

Thay mặt UBND huyện tôi đề nghị các cấp, các ngành xã (TT) và nhân dân huyện nhà ra sức thi đua, đồng sức đồng lòng cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện năm 2022

Cuối lời xin chúc xin chúc quý đại biểu, toàn thể bà con cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

*Xin trân trọng cảm ơn*

